

ประภคัมภ์พันธ์ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
การประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 ครั้งที่ 3/2555

วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.จุฑาทิพย์ ภักธราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์/ผู้ประสานงานกลางชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ได้ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ปีที่ 3 ครั้งที่ 3/2555 ร่วมกับคุณอรุณ นวราช หัวหน้าโครงการวิจัย, คุณสุทิศ จิราวุฒิพงษ์ นักวิจัย, คุณพิมพ์พินิต จันทร์โอทาน ที่ปรึกษาด้านการผลิตพืชผักเกษตรอินทรีย์, คุณวิชัย มีสวัสดิ์ นักวิจัย และคุณสุพจน์ สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัย สว.สก. โดยมีประเด็นวาระสำคัญในการหารือคือ การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยและการขับเคลื่อนแผนงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการ คือ

การอบรมการจัดการเกษตรอินทรีย์ (ICM : Integrate Cropping Management) แก่เครือข่าย ประชาชนผู้สนใจทีม โดย ผศ.ดร.ศวพร สุขผล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการส่งเสริมสุขภาพ สุขใจ ห่วงไกลโรค ให้บริการตรวจโรคเบื้องต้น อาทิ ตรวจระดับน้ำตาล ไขมัน ความดันโลหิต แก่ประชาชน ผู้บริโภค ณ บริเวณตลาดสุขใจ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555

การทำความสะอาด ตลาดสุขใจ Big Cleaning day โดยคณะกรรมการบริหารตลาดสุขใจ พ่อค้า แม่ค้า อ.บ.ต. ต่างช่วยกันทำความสะอาดภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังได้ทำการจัดรูปแบบวางตำแหน่งของร้านจำหน่าย แยกตามประเภทสินค้าที่จำหน่าย เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

จากการที่ตลาดสุขใจได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม มีแผนงานที่จะพัฒนายกระดับให้ตลาดสุขใจเป็นตลาดที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยจะดำเนินการติดตั้งตราซังกิโลกกลาง และป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การกลางของสินค้า ผักผลไม้ และรณรงค์ให้ผู้ค้ารักษาความสะอาด โดยใส่ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และหมวก

นอกจากนี้นักวิจัยยังมีแผนที่จะขยายผลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) ไปยังเครือข่ายผู้ผลิต/ผู้ค้าตลาดสุขใจ โดยขณะนี้เครือข่ายสนใจเข้าร่วมแล้วจำนวน 4 ราย คือ กลุ่มพี่น้องสองตำบล กลุ่มเกษตรกรคลองโยง กลุ่มผู้ผลิตชมพู คุณรงทอง และลุงกิจ กลุ่มพัฒนายั่งยืนคลองจินดา โดยทางสวนสามพราน รีเวอร์ไซด์ร่วมกับทีมที่ปรึกษาจะผนึกกำลังเป็นที่เลี้ยงสนับสนุนให้คำแนะนำกับเครือข่าย

โดยผู้ประสานงานกลางโครงการฯ ตั้งข้อสังเกตเรื่องความเป็นไปได้ในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และการจัดการเรียนรู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการซึ่งหากเป็นไปได้จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนอำเภอสามพรานอย่างยิ่ง

